

กรม.อนุมัติแผนงานช่วยเหลือ พี่นฟู เยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

นำเสนอเมื่อ : 5 ม.ค. 2555

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี (กรม.)
เมื่อวันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

อนุมัติแผนงาน/โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อช่วยเหลือ พี่นฟู เยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

กรม.อนุมัติแผนงาน/โครงการ เพื่อให้ความช่วยเหลือ พี่นฟู
เยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ตามที่คณะกรรมการเพื่อความช่วยเหลือ พี่นฟู
เยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กคฐ.) เสนอ วงเงินรวมทั้งสิ้น
๑๑,๐๒๖.๖๐๗ ล้านบาท และให้สำนักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ซึ่งประกอบด้วย

- ด้านสถานศึกษา วงเงินรวม ๑,๓๗๙.๙๐๕ ล้านบาท
- ด้านคมนาคมขนส่ง วงเงินรวม ๕,๖๙๓.๘๐๐ ล้านบาท
- ด้านศาสนสถานและโบราณสถาน วงเงินรวม ๑๓๗.๕๗๕ ล้านบาท
- ด้านแหล่งน้ำและระบบชลประทาน วงเงินรวม ๓,๒๐๑.๖๕๐ ล้านบาท
- แผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินสำหรับการ พี่นฟู
เยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของกระทรวงกลาโหม (กท.) วงเงินรวม ๖๑๓.๖๘๘ ล้านบาท

อนุมัติร่างกฎกระทรวง เกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือและ พี่นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

กรม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.)
ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือและ พี่นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย) โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว
มีทั้งมาตรการให้หักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
และมาตรการให้หักค่าลดหย่อนภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์

มาตรการให้หักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
กำหนดให้หักลดหย่อนภาษีโดยการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
รวมทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สิน ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร หรือที่อยู่ในเขตอาคาร
หรือห้องชุดในอาคารชุด แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ซึ่งทรัพย์สินที่ได้รับการซ่อมแซมนั้นต้องได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ และอยู่ในท้องที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย

ทั้งนี้ ผู้มีเงินได้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น หรือเป็นผู้เช่าทรัพย์สินนั้น หรือเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นเป็นที่ยุอาศัย และต้องเป็นผู้จ่ายค่าซ่อมแซมรวมทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ถ้ายุอาศัยซ่อมแซม รวมทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินเกินกว่า ๑ แห่ง ให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีรวมกันตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับทรัพย์สินที่ได้ทำประกันภัยคุ้มครองจากเหตุอุทกภัย ให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเฉพาะค่าซ่อมแซม รวมทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินในส่วนที่จ่ายเกินกว่าค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจประกันภัย แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ผู้มีเงินได้ต้องใช้สิทธิยกเว้นภาษีในปีที่ได้จ่ายค่าซ่อมแซม รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สิน ในปี ๒๕๕๔ หรือในปีภาษี ๒๕๕๕ ถ้าใช้สิทธิยกเว้นในปีภาษี ๒๕๕๔ และปี ๒๕๕๕ ทั้ง ๒ ปีภาษี ให้ได้รับสิทธิยกเว้นรวมกันไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

มาตรการให้หักค่าลดหย่อนภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์
กำหนดให้หักค่าลดหย่อนภาษีโดยการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รวมทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถยนต์ แต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ที่มา <http://www.moe.go.th/websm/2012/jan/001.html>